

Số: 09/BC-HĐND

Côn Đảo, ngày 04 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả hoạt động giám sát của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2019

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2019 và trên cơ sở trình hình thực tế địa bàn; ngay từ ngày 10/01/2019 Thường trực HĐND huyện đã chủ động ban hành Kế hoạch số 02/KH-HĐND, để triển khai nhiệm vụ công tác chủ yếu của Thường trực, 2 Ban, Bộ phận chuyên trách và 5 Tổ đại biểu HĐND huyện. Trên cơ sở đó, Thường trực và 2 Ban đã ban hành kế hoạch công tác và thực hiện nhiệm vụ chương trình công tác giám sát, khảo sát theo đúng nghị quyết của HĐND huyện trong 6 tháng đầu năm 2019, với kết quả như sau:

I. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT THƯỜNG XUYÊN:

1. Giám sát của đại biểu HĐND huyện:

Sáu tháng đầu năm 2019, thực hiện nhiệm vụ giám sát việc chấp hành pháp luật và triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện; một số đại biểu đã tăng cường trách nhiệm, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của đại biểu trong việc giữ mối quan hệ gắn bó với cử tri trên địa bàn nhằm nắm bắt, phản ánh và giám sát việc giải quyết các tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri. Sau khi nhận được góp ý, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã tiếp thu, tổ chức thực hiện và trả lời kiến nghị của các đại biểu HĐND huyện.

2. Giám sát thường xuyên của Thường trực và 2 Ban HĐND huyện:

Bên cạnh việc tăng cường công tác giám sát thường xuyên của Bộ phận chuyên trách thông qua giám sát các văn bản do UBND huyện gửi đến và giám sát trong các phiên họp Thường trực, hội nghị của 2 Ban; Thường trực phân công và đôn đốc hai Ban HĐND huyện giám sát việc UBND và các cơ quan chức năng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường trực, 02 Ban của HĐND huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên, giám sát UBND và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong việc tiếp và đối thoại với công dân, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của chính quyền.

Sáu tháng đầu năm 2019, Thường trực HĐND huyện phối hợp Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cử tri khu dân cư số 4 và 5 theo chuyên đề để nghe, giải thích và tiếp thu ý kiến bức xúc của cử tri về lĩnh vực đất đai, xây dựng theo kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện.

- *Ban Kinh tế - Xã hội*: thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện, kiến nghị của Ban, của cử tri trong lĩnh vực kinh tế - xã hội; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 07 Hội nghị đại biểu

HĐND huyện tiếp xúc trước Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện đối với lĩnh vực được phân công phụ trách và theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện;

- *Ban Pháp chế*: giám sát thường xuyên việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại với công dân; giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 07 Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc trước Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện đối với lĩnh vực được phân công phụ trách; tham gia giám sát và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại Báo cáo số 43/BC-BPC ngày 02/5/2019 theo sự phân công của Thường trực HĐND huyện;

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT TẠI KỲ HỌP:

Tại kỳ họp thứ Chín (*kỳ họp thường lệ cuối năm 2018*), Kỳ họp thứ Mười và Mười một Kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XI thực hiện chức năng giám sát thông qua các hoạt động sau đây:

1. Thường trực HĐND huyện: Xem xét các nội dung của UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Chín (kỳ họp cuối năm 2018), 02 Kỳ họp thứ Mười, Mười một (bất thường) của HĐND huyện;

2. Phân công 02 Ban của HĐND huyện thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND và UBND, các Báo cáo của TAND, VKSND Chi cục Thi hành án dân sự huyện trình kỳ họp;

3. Xem xét việc trả lời chất vấn của Chủ tịch và các thành viên UBND, Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND huyện về các nội dung mà đại biểu và cử tri quan tâm. Thường trực HĐND huyện với vai trò Chủ tọa kỳ họp đã điều hành việc giải trình, tranh luận làm sáng tỏ vấn đề trước khi các vị đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp. Kỳ họp tập trung chất vấn về công tác quản lý đất đai, xây dựng, xử phạt vi phạm hành chính, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... còn nhiều bất cập trong quản lý.

Kỳ họp thứ Chín HĐND huyện cũng đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về công tác chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Triển khai thực hiện Nghị quyết này, trong 04 Phiên họp của Thường trực HĐND huyện (từ phiên thứ 28 đến thứ 31) và hội nghị quý của Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội đều tổ chức cho các cơ quan chức năng có liên quan báo cáo giải trình kết quả thực hiện những vấn đề mà Chủ tịch và các thành viên UBND huyện báo cáo, cam kết với HĐND và cử tri tại kỳ họp.

III. GIÁM SÁT, KHẢO SÁT THEO CHUYÊN ĐỀ:

Sáu tháng đầu năm 2019, Thường trực và 2 Ban của HĐND huyện đã triển khai Kế hoạch công tác giám sát, khảo sát chuyên đề theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 của HĐND huyện về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2019 với kết quả như sau:

1. Thường trực HĐND huyện:

- Tổ chức khảo sát thực tế nắm tình hình về tiến độ thi công các dự án đầu tư trên địa bàn, việc phát huy hiệu quả vốn đầu tư đối với việc phát triển kinh tế - xã hội và an sinh xã hội, sau buổi khảo sát Thường trực HĐND đã có buổi làm việc với UBND và các cơ quan chuyên môn, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án theo Kế hoạch

số 15/KH-HĐND ngày 20/6/2019; Qua khảo sát thực tế và làm việc nhằm giúp Thường trực HĐND huyện có thêm thông tin để giúp HĐND thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tham gia cùng Đoàn công tác của HĐND tỉnh khảo sát, giám sát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công do UBND huyện làm chủ đầu tư: Theo Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 26/03/2019 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tham gia giám sát các đơn vị trực thuộc tỉnh đứng chân trên địa bàn như: Bảo tàng Côn Đảo, Ban quản lý di tích Côn Đảo, Ban quản lý Vườn Quốc Gia Côn Đảo, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm Sát nhân dân,...

2. Ban Pháp chế HĐND huyện: *Giám sát việc chấp hành pháp luật trong xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đơn vị: Công an huyện, Phòng Tư pháp, Đoàn Biên phòng Côn Đảo, Hạt Kiểm lâm (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo), Thanh tra giao thông, Đội Quản lý thị trường số 2 và Đội Trật tự đô thị (Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện; tuy nhiên do một số nguyên nhân từ phía đơn vị chịu giám sát nên Trưởng Đoàn giám sát phải quyết định dừng giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Côn Đảo đối với Đội Quản lý thị trường số 2;*

Để công tác xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới được tốt hơn, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế có một số kiến nghị đối với các đơn vị chịu sự giám sát như sau:

a. Đối với Công an huyện:

- Để thuận tiện cho việc quản lý, theo dõi, kiểm tra công tác xử lý vi phạm hành chính, sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính của Công an huyện và các bộ phận nghiệp vụ cần phải đánh bút lục, đóng dấu giáp lai, có ký xác nhận bên ngoài bìa sổ của lãnh đạo Công an huyện để tránh tình trạng thất lạc, rách do sổ theo dõi nhiều năm. Do số tiền xử phạt vi phạm hành chính nhiều (lên gần cả tỷ đồng) nên cần phải thực hiện phân loại, cập nhật kết quả theo dõi nộp phạt, tiến hành kết sổ định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm để thuận tiện trong việc báo cáo, kiểm tra, theo dõi, giám sát.

- Ngoài việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo chức năng của đơn vị, đề nghị Công an huyện thường xuyên triển khai các biện pháp tuần tra kiểm soát, ngăn chặn triệt để các hành vi vi phạm về lĩnh vực giao thông (*như tình trạng đậu đỗ xe ô tô tràn lan trên các tuyến đường; các cơ sở cho khách thuê xe gắn máy cho người thuê không có bằng lái, vi phạm luật giao thông...*), và tình trạng xả thải ra môi trường; Quá trình thực hiện có vấn đề vượt quá thẩm quyền xử lý của đơn vị thì kịp thời đề xuất, tham mưu UBND huyện huyện có chỉ đạo kịp thời, đồng thời có văn bản gửi cho Thường trực HĐND huyện, Ban Pháp chế HĐND huyện để theo dõi, hỗ trợ với UBND huyện.

- Trong điều kiện các phương tiện tàu vận chuyển hành khách ra Côn Đảo phát triển, lưu lượng khách ra Côn Đảo đông đúc, ngoài việc xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng trái phép chất ma túy, tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, bằng biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng các đối tượng nghiện ma túy để có các biện pháp xử lý hiệu quả đối với các trường hợp này. Chú trọng phối hợp các cơ quan chức năng trong việc lập hồ sơ đề nghị thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa các đối tượng nghiện ma túy vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định Luật xử lý vi phạm hành chính.

- Đoàn giám sát kiến nghị Thường trực HĐND huyện có ý kiến với UBND huyện về nội dung và thông báo kết quả xử phạt vi phạm hành chính về môi trường đối với Chi nhánh Tổng Công ty du lịch Sài Gòn tại Côn Đảo và một số cơ sở xả thải trực tiếp ra môi trường, chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác hậu kiểm phương án bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh du lịch về xả nước thải.

b. Đối với Đội Thanh tra giao thông tại Côn Đảo:

- Ban Pháp chế đề nghị Thường trực HĐND huyện có văn bản kiến nghị Sở Giao thông – Vận tải tỉnh có phương án thanh tra, hậu kiểm đối với toàn bộ các hãng xe taxi và xe điện trên địa bàn về bến bãi đậu đỗ xe sau khi đã cấp giấy Giấy phép kinh doanh vận tải; quá trình hậu kiểm mà các hãng xe này không có bến bãi đậu đỗ xe mà vẫn đậu đỗ tràn lan trên các tuyến đường gây mất trật tự an toàn giao thông cho địa phương, phải xử lý triệt để theo quy định pháp luật. Trước mắt nếu chưa thực hiện thanh tra, hậu kiểm thì tăng cường công tác xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện đậu đỗ không đúng nơi quy định.

- Đề nghị Thanh tra Sở giao Thông Vận tải tỉnh tiếp tục quan tâm tăng cường hỗ trợ cho huyện để tập trung xử lý triệt để các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường (*đặc biệt trên những tuyến đường trọng điểm như: Phạm Văn Đồng, Nguyễn Đức Thuần,..*), sau đó bàn giao hiện trạng lại cho huyện có để trách nhiệm tuyên truyền duy trì, giữ gìn tránh việc tái chiếm.

c. Đối với Hạt Kiểm lâm – Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo:

- Có **5 trường hợp** Ban Quản lý Vườn gia Côn Đảo và Hạt Kiểm lâm đã tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hình phạt tiền từ các năm: 2010 (**04** trường hợp: Huỳnh Ngọc Nhân, Trần Thắng Thức, Hỷ Ngọc Em, Trần Thị Thủy); 2015 (**01** trường hợp: Trương Minh Đức) đến nay đã hết thời hiệu thi hành theo Điều 74 – Luật Xử lý vi phạm hành chính. Vì vậy, đề nghị Hạt Kiểm lâm tham mưu văn bản cho Chủ tịch UBND huyện thông báo kết quả “*về việc không thi hành hình phạt tiền nữa, do hết thời hiệu*” theo quy định tại Điều 74 – Luật xử lý vi phạm hành chính, đến Kho bạc Côn Đảo được biết để thực hiện việc quản lý theo quy định pháp luật.

- Hạt Kiểm lâm chú trọng hơn về công tác tuyên truyền, vận động đối với các ngư dân, các chủ kinh doanh phương tiện đường thủy chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông trên biển; tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát với Đồn biên phòng Côn Đảo, Đội Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản và các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương như Phòng Kinh tế trong chức trách nhiệm vụ được giao, để tham mưu cho UBND huyện quản lý tốt việc đi lại trên biển của du khách, giữ gìn vệ sinh môi trường biển, bảo tồn tài nguyên biển, xử lý nghiêm những hoạt động xâm phạm đến nguồn tài nguyên biển. Những vấn đề có vướng mắc trong công tác tuần tra, kiểm soát, phối hợp, thì chủ động báo cáo với chính quyền địa phương, đề kịp thời chỉ đạo tháo gỡ.

d. Đối với Phòng Tư pháp: Đề nghị trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiệm vụ, tham mưu cho UBND huyện trong quản lý Nhà nước về công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn.

e. Đối với Đội Bảo vệ nguồn lợi thủy sản: Tiếp tục phát huy tốt kết quả đạt được, tăng cường phối hợp tuần tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn.

3. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện: Tổ chức khảo sát nắm tình hình của 10 khu dân cư trên địa bàn trong 4 ngày (từ ngày 04 đến ngày 07/6/2019); theo Kế hoạch số 01/KH-KTXH ngày 19/4/2019, nhằm phục vụ tốt công tác thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội trước Kỳ họp; sau khi làm việc với 10 khu dân cư và khảo sát thực tế Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tổ chức buổi làm việc để báo cáo kết quả với Thường trực HĐND huyện và có những kiến nghị đối với UBND huyện về những vấn đề còn tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện nhằm tìm biện pháp tháo gỡ, tiếp tục phát huy những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện, cụ thể như sau:

a. Về lĩnh vực vệ sinh môi trường - cảnh quan, đề nghị UBND huyện:

- Sớm chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án xử lý rác thải, nước thải, mua sắm thêm xe vận chuyển rác thải nhằm chủ động khắc phục một cách căn cơ nguy cơ ô nhiễm môi trường. Lưu ý việc thu gom và xử lý nước thải của các cơ sở sửa chữa xe, rửa xe phân tán tại nhiều khu dân cư hiện nay để chủ động ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

- Đề xuất tinh thu hồi các dự án nếu sau 3 năm không được triển khai, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý các lô đất công, đất chưa giao QSDĐ không để tình trạng đất trống, không ai quản lý, người dân lấn chiếm trái phép, đổ rác, xả nước thải,... gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Trước mắt, quan tâm xử lý có hiệu quả các trường hợp vi phạm gây bức xúc trong nhân dân tại đường Nguyễn An Ninh - Phạm Văn Đồng, công viên đường nội bộ khu dân cư số 8 và đường song hành khu dân cư số 5;

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm xả rác thải, nước thải trực tiếp ra môi trường của các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, cụ thể là các hàng quán trên đường song hành (khu dân cư số 5), chợ tạm (khu dân cư số 6), đường Phạm Văn Đồng (khu dân cư số 7, 8), đường Nguyễn An Ninh (khu dân cư số 9).

b. Về lĩnh vực an ninh-trật tự và mỹ quan đô thị, đề nghị UBND huyện:

- Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, công viên để buôn bán, sử dụng cho mục đích riêng;

- Chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra và xử lý kịp thời, nghiêm túc những trường hợp vi phạm băng cầm đầu và quy định thời gian tạm dừng trên một số tuyến đường đã được gắn bảng hiện nay, khắc phục tình trạng bức xúc trong nhân dân;

- Duy trì thường xuyên và xử lý quyết liệt hơn nhằm khắc phục tình trạng gia súc thả rong, đồng thời có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị gương mẫu chấp hành và quán triệt cán bộ, công chức, viên chức về ý thức gương mẫu chấp hành;

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp cơ quan chức năng xây dựng, ban hành quy chế phối hợp quản lý kinh doanh phòng trọ, nhà trọ, bao gồm việc đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường, làm cơ sở cho các khu dân cư tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và báo cáo để các cơ quan chức năng kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

c. Về lĩnh vực đất đai - xây dựng, đề nghị UBND huyện:

- Tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, nhằm siết chặt hơn nữa công tác quản lý đất đai – xây dựng và tài nguyên; sớm ban hành Kế hoạch với lộ trình cụ thể để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, nhằm củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo động lực và phát huy hiệu quả trách nhiệm trong cán bộ khu dân cư và nhân dân trong công tác tham gia xây dựng chính quyền.

- Chỉ đạo kiểm tra và nhanh chóng khắc phục tình trạng đê đất thừa tại các móng cột trụ điện lấn dòng chảy các mương thoát nước dọc đường Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Cỏ Ống - Bến Đầm hiện nay để ngăn ngừa việc tắc dòng chảy và nước xâm nhập làm hỏng nền đường.

d. Về lĩnh vực Văn hoá – Xã hội, đề nghị UBND huyện:

- Sớm xem xét và phản hồi kiến nghị của khu dân cư số 9, 10 về việc xây dựng nhà văn hóa, bố trí địa điểm phù hợp để tiện cho hoạt động và sinh hoạt thường xuyên của cán bộ và nhân dân khu dân cư trên địa bàn.

- Rà soát để kịp thời định kỳ hỗ trợ, trang cấp các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của các TTVH-HTCĐ và các nhà văn hóa khu dân cư;

- Đối với dự án đường xuống bãi tắm cần báo cáo về tiến độ thực hiện và những khó khăn trong quá trình thực hiện cho Thường trực HĐND huyện trước kỳ họp thứ Mười hai; Trước mắt có biện pháp phù hợp để hướng dẫn cho người dân và du khách biết về những địa điểm các tuyến đường xuống bãi tắm ở khu trung tâm huyện;

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp và hướng dẫn các khu dân cư trong việc rà soát, xây dựng, trình phê duyệt các Quy ước xây dựng khu dân cư văn hoá, trong đó lưu ý về quyền và trách nhiệm của cộng đồng dân cư, cập nhật các nội dung mới, các tiêu chí mới trong nhiệm vụ xây dựng huyện văn hoá, các vấn đề mới phát sinh,... nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp của địa phương trong việc hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đột phá của huyện năm 2019 và những năm về sau (các Quy ước xây dựng khu dân cư văn hoá do UBND huyện ban hành từ năm 2007).

e. Về mối quan hệ giữa cấp huyện với các khu dân cư và những nội dung khác, đề nghị UBND huyện:

- Chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phối hợp với các khu dân cư chưa chặt chẽ, nhất là việc phối hợp xử lý và phản hồi kết quả xử lý các hành vi vi phạm do khu dân cư báo cáo, phản ánh, lưu ý về kỷ luật phát ngôn của công chức, viên chức khi thừa hành nhiệm vụ, để tạo điều kiện ho hoạt động của các khu dân cư, không làm giảm lòng tin của nhân dân đối với các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng và không gây nguy cơ mất an toàn cho người cung cấp thông tin.

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị tự giác, nhiệt tình, tích cực, gương mẫu tham gia các hoạt động do khu dân cư tổ chức và bổ sung tiêu chí này trong việc đánh giá và xét thi đua vào cuối năm;

- Nghiên cứu đề xuất với tỉnh về việc bổ sung chính sách về BHXH tự nguyện cho cán bộ khu dân cư công tác lâu năm như đã giải quyết cho Công an viên và Khu đội trưởng hiện nay.

IV- Đánh giá về công tác giám sát, khảo sát của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019:

Nhìn chung trong Sáu tháng đầu năm 2019, HĐND huyện đã phát huy được chức năng và thẩm quyền thông qua việc thực hiện nhiệm vụ giám sát của Thường trực, hai Ban, 05 Tổ Đại biểu HĐND huyện đối với việc chấp hành pháp luật và thực thi Nghị quyết HĐND huyện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua giám sát, khảo sát chuyên đề, các Đoàn giám sát của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện đã đánh giá việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và những cơ quan, đơn vị có liên quan; phân tích cụ thể những việc làm được, chưa làm được, hạn chế, tồn tại, trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị để cơ quan có trách nhiệm tiếp thu, khắc phục. Hoạt động giám sát của HĐND huyện góp phần tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực thi dân chủ, chấp hành pháp luật và công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Công tác chuẩn bị cho hoạt động giám sát đã có sự cải tiến, trước khi trực tiếp làm việc với đơn vị chịu sự giám sát, các đoàn giám sát, khảo sát đều tổ chức hội ý các thành viên để cùng nghiên cứu tài liệu, các nội dung yêu cầu báo cáo gửi đến đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát để chuẩn bị báo cáo giải trình tại buổi làm việc, nên chất lượng các buổi làm việc trong giám sát ngắn gọn, hiệu quả, đúng trọng tâm, đúng mục đích, yêu cầu của cuộc giám sát, khảo sát. Sau giám sát, khảo sát đều tổ chức họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát, khảo sát để các thành viên Đoàn và đơn vị liên quan thảo luận dân chủ.

Phần lớn kiến nghị của các Đoàn giám sát, khảo sát đều được UBND huyện và các cơ quan chức năng liên quan phản hồi, tiếp thu, giải trình và kịp thời khắc phục những mặt hạn chế, tồn tại, đề ra biện pháp tổ chức thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít vụ việc tuy đã được UBND huyện chỉ đạo thực hiện nhưng cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện chậm hoặc chưa nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- 2 Ban và các Đại biểu HĐND huyện;
- Đảng công TTĐT HĐND huyện
- Lưu: VT + TH.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Minh Nhật